



ที่ ศทม. ๖๗๔ /๒๕๖๑

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
๒๙๕ ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐

๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร “ฝึกปฏิบัติ การปฏิบัติงานในระบบ e-Gp สำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุมืออาชีพ กรณีวิธีเฉพาะเจาะจง วิธี e-Market และวิธี e-Bidding ภาคปฏิบัติด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) การทำร่างสัญญาใหม่ ๑๕ สัญญา การบริหารสัญญา การถอยข้อมูล และแนวทางการแก้ปัญหาในทางปฏิบัติที่พบบ่อย” รุ่น ๑ - ๖

เรียน หัวหน้าส่วนราชการ/ผู้บริหารหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ/นายก อบจ./นายกเทศมนตรี/นายก อบต. ทุกแห่ง
สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการอบรม จำนวน ๑ ชุด

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เป็นหน่วยงานหลักในการรับผิดชอบระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และได้มีการพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement = e-Gp) และได้มีการปรับปรุงรูปแบบขั้นตอนการบันทึกข้อมูลของระบบให้สอดคล้องกับระเบียบกฎหมายอยู่ตลอดเวลา เช่น ขั้นตอนการจัดทำแผน การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง วิธี e-Bidding วิธี e-Market ขั้นตอนการจัดทำสัญญาและการบริหารสัญญา ซึ่งได้มีการกำหนดให้ทุกหน่วยงานต้องทำสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กำหนด และจำเป็นต้องดำเนินการด้วยระบบวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Gp) ควบคู่กันด้วย ซึ่งเดิมกำหนดไว้เพียง ๑๔ สัญญา และล่าสุด ได้มีการกำหนดรูปแบบสัญญาเพิ่มอีก ๑ สัญญา คือ สัญญาจ้างทำของ

ทั้งนี้จากการต้องปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายควบคู่กับระบบ e-Gp นั้น อาจพบปัญหาในการบันทึกข้อมูลเช่น การกำหนดอัตราขายเอกสาร การอัปโหลดไฟล์เอกสารไม่ครบ (Upload file) การกำหนดมาตรฐานฝีมือช่าง การกำหนดช่างผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้าง การอุทธรณ์ร้องเรียน ตลอดจนการแก้ไขขั้นตอนที่บันทึกผิดพลาด เป็นต้น

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวขึ้น จำนวน ๖ รุ่น (พระนครศรีอยุธยา/ เลย / ร้อยเอ็ด / ระยอง / กรุงเทพมหานคร และประจวบคีรีขันธ์) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง การบันทึกข้อมูลลงระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยเน้นภาคปฏิบัติควบคู่กับระเบียบกฎหมาย โดยเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญกลุ่มงานพัฒนาระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กองการพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงมาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ ค่าลงทะเบียนท่านละ ๓,๙๐๐ บาท (ระยะเวลา ๓ วัน) จึงขอเชิญท่านและบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมการอบรมตามโครงการดังกล่าว โดยพิมพ์ใบสมัครจาก www.hcduandusit.com ส่งใบสมัครทาง E-mail ที่ egp3131@gmail.com หรือส่งใบสมัครทางแฟกซ์หมายเลข ๐๒ ๐๓๗ ๒๐๗๙ ติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์ ๐๖๑ ๕๐๕ ๒๖๖๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุง พรมมุล)

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์

ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์

โทรศัพท์ ๐๒-๒๔๔๕๐๔๔-๕ โทรสาร ๐๒-๐๓๗๒๐๗๙